



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ชัยวัฒน์ สุขเกษม. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการและการตัดสินใจทำประกันชีวิตของ

ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยานิพนธ์ บช.ม.(บริหารธุรกิจ). พระนครศรีอยุธยา :

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ถ้ายอง ปลั่งกลาง,

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ความต้องการในการทำประกันชีวิต และการตัดสินใจทำประกันชีวิตของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความต้องการในการทำประกันชีวิต จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 3) เพื่อเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจทำประกันชีวิต จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านเศรษฐกิจของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของระดับความต้องการในการทำประกันชีวิต กับระดับการตัดสินใจทำประกันชีวิตของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีช่วงอายุ 20 - 60 ปี จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ และการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 - 40 ปี สถานภาพสมรสแล้ว จำนวนบุตร 2 คน ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี และทำธุรกิจส่วนตัว ปัจจัยทางเศรษฐกิจของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท รายจ่ายของครอบครัวต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท เงินออมต่อเดือน 2,001 บาทขึ้นไป โดยฝากธนาคารประเภทบัญชีเงินฝากประจำ มีระดับความต้องการในการทำประกันชีวิต และระดับการตัดสินใจในการทำประกันชีวิต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ประชาชนที่มีเพศ สถานภาพสมรส จำนวนบุตร ระดับการศึกษา อาชีพ และจำนวนเงินออมต่อเดือนต่างกันมีระดับความต้องการในการทำประกันชีวิตแตกต่างกัน 3) ประชาชนที่มีเพศ จำนวนบุตร ระดับการศึกษา อาชีพ รายจ่ายของครอบครัวต่อเดือน และจำนวนเงินออมต่อเดือนต่างกันมีระดับการตัดสินใจในการทำประกันชีวิตแตกต่างกัน 4) ความต้องการในการทำประกันชีวิตกับการตัดสินใจทำประกันของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความสัมพันธ์กัน อยู่ในระดับต่ำมากถึงปานกลาง